

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม.๒)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม.๒) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา ชั้น ๕ อาคารจอตลอดสถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีying นายสมณี พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรดังกล่าว

**๒. พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นศูนย์ศึกษาฯ แห่งที่ ๒ ในพื้นที่ภาคใต้ และได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีying นายสมณี พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาฯ และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

**๓. การเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมวุฒิสภา**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

**๔. การนำเสนอร่างรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓ ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนัก/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติมบางประการ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. สรุปผลการติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง เตรียมจัดทำแถลงการณ์และดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๖. ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงาน รายการค่าประกันสุขภาพของผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงาน โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบสำรองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน แผนงานพื้นฐาน ประเภทงบดำเนินงาน แหล่งเงินปี ๒๕๖๓ ไปให้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประเภทงบดำเนินงาน รายการค่าประกันสุขภาพของผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒๕๙,๐๖๙ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป